

**สรุปโครงการ AIPA สัณจร ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**  
**ณ หอประชุมเกียรติสุนทรนถ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗**

---

โครงการ AIPA สัณจร ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดขึ้น ณ หอประชุมเกียรติสุนทรนถ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนางสายทิพย์ เชาวลิขิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางชลลดา กันคัล้อย ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุวัจชัย สังคพิณณ์ นายอำเภอมืองอุบลราชธานี นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ หัวหน้าสำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี และข้าราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒๐๐ คน

กิจกรรมภายใต้โครงการ AIPA สัณจร ในครั้งที่ ๓ แบ่งออกเป็นสามช่วง

ช่วงที่ ๑ การบรรยายในหัวข้อ “สมัชชารัฐสภาอาเซียน” โดย นายวิทยา อินาลา อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครพนม ในฐานะอดีตรองกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly : AIPA) เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และการทำงานของสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA ในการสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการปรับตัวของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากมุมมองของวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมในกรอบ AIPA

ช่วงที่ ๒ การอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือของรัฐสภาในการทำงานกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน” ผู้อภิปรายประกอบด้วย นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ หัวหน้าสำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี และนางสาวจิรภาณูจน์ สงวนพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เนื้อหาการอภิปรายเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่องการทำงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการประสานผลประโยชน์ของประชาชนผ่านสำนักงานรัฐสภาจังหวัด และการทำงานในกรอบความร่วมมือกับอาเซียนผ่านสมัชชารัฐสภาอาเซียน รวมถึงบูรณาการทำงานระหว่างกันเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

ช่วงที่ ๓ กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Workshop) ในหัวข้อ “บทบาทของเยาวชนไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน” ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการถึงการทำงานของ AIPA ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการโดยคณะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อนึ่ง โครงการ AIPA สัณจร ครั้งต่อไป จะมีขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ ๘ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

---



นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ AIPA สัญจร ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางชลลดา กันค้อย ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภา-  
ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับนายวิทยา อินาลา อธิการบดีมหาวิทยาลัย  
จังหวัดนครพนม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และข้าราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙



การบรรยายเรื่องสมัชชารัฐสภาอาเซียน โดย นายวิทยา อินาลา อธิบดีสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครพนม



การอภิปรายหัวข้อเรื่อง ความร่วมมือของรัฐสภาในการทำงานกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน โดย นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ หัวหน้าสำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี และ นางสาวจิรกาญจน์ สงวนพวก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน



นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี  
ร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย